
Fundur í skólaráði 3.október kl. 15:00. 

 

Mætt á fundinn: Ólöf Inga, Svava, Marías, Sigga Bj., Þorbjörg, Elmar Dagur, 

Eiríkur, Katrín og Regína. 

 

1. Ólöf fór yfir starfsáætlun skólans og skýrði hana út fyrir fundarmönnum. 

Starfsáætlunin borin upp til samþykktar og var hún samþykkt einróma. 

 

Önnur mál. 

 Rætt um hvaða skoðun nemendaráð hefur um bann við farsímum í 

skólanum en ráðið hefur fjallað um málið að undanförnu. 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið 15:50. 

MK. 


